

THÀNH ỦY PHAN THIẾT
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 42 - TTNB/TG
ĐT: 3.815496

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 13 tháng 3 năm 2024

THÔNG TIN NỘI BỘ

(dùng sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2024)

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
(26/3/1931 - 26/3/2024)

NỘI DUNG

I- Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên theo
tư tưởng Hồ Chí Minh

II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN
tháng 02/2024

III- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh

IV- Một số hoạt động của thành phố

V- Văn bản mới.

I. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Thông tin nội bộ Ban Tuyên giáo Thành uỷ xin giới thiệu nội dung bài viết **“Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh”** của ThS. **Quản Văn Sỹ - Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội** được đăng trên website Tạp chí Xây dựng Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí đặc biệt của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người rất coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Người thường xuyên động viên tuổi trẻ tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập vươn lên để xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà.

Quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên

Suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm sức vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam thành lớp chiến sĩ cách mạng kiên cường, anh dũng. Xuất phát từ sự nhìn nhận, đánh giá đúng đắn, khách quan vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, Người đặc biệt quan tâm vấn đề giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên, “đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên". Đây chính là sự tổng kết lý luận và thực tiễn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra từ lịch sử nhân loại, dân tộc và cũng là một trong những nội dung quan trọng, xuyên suốt nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá thanh niên với tất cả những ưu điểm vốn có của họ, coi họ là “bộ phận quan trọng của dân tộc”, là “lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”. Người cho rằng, thanh niên chính là lực lượng xung kích trong mọi công việc. “Việc gì khó có thanh niên, ở đâu khó có thanh niên” và để kế thừa được truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, kế thừa sự nghiệp cách mạng, nhất thiết thanh niên phải có đạo đức cách mạng. Trong mối quan hệ giữa đạo đức với tài năng, Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là gốc, nó quyết định sức mạnh tinh thần to lớn của con người, sức mạnh của đoàn kết, nhờ đó mà đạo đức góp phần to lớn vào việc quyết định sự thành bại của cách mạng nước ta.

Chính vì vậy, Người luôn coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cho thế hệ trẻ. Một mặt, Hồ Chí Minh khẳng định vai trò và sức mạnh của thanh niên, nhưng mặt khác, Người cũng thẳng thắn nêu lên những nhược điểm, những thiếu sót của thanh niên. Đó là sự thiếu từng trải, thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, một số chưa chịu khó học tập, mắc bệnh hình thức, bệnh cá nhân, tự cao, tự đại... Người yêu cầu mọi thanh niên phải chống tâm lý tự lợi, ham sung sướng, tránh khó nhọc, chống thói quen xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay; chống bệnh lười biếng, xa xỉ; chống kiêu ngạo, giả dối, hình thức, khoe khoang... Phát huy mặt mạnh, khắc phục điểm yếu là con đường để tự hoàn thiện nhân cách của thanh niên. Muốn làm được điều đó, thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và học tập để làm người và phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho tuổi trẻ là nhằm giúp họ trở thành những công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ tốt, người chủ

xứng đáng của đất nước và là người cách mạng chân chính... Đó là những con người “vừa có đức, vừa có tài” hoặc “vừa hồng, vừa chuyên”. Bởi, trong mối quan hệ đức - tài, hồng - chuyên, Người coi “đạo đức là cái gốc của người cách mạng” và Người dạy, thanh niên ta phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng. Đặc biệt, mục đích quan trọng hàng đầu của giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên là để tạo nguồn cán bộ cho cách mạng.

Người căn dặn kỹ, phải giáo dục họ “luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho”, đó chính là những giá trị tốt đẹp trong phẩm chất của một người cách mạng chân chính. Giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng cống hiến hết mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân, xây dựng và phát triển đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người”.

Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, hội

nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Mục tiêu đặt ra là: “Tiếp tục xây dựng thể hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể trở thành những công dân tốt của đất nước”.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta coi công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, Đảng thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo, phát triển toàn diện thể hệ trẻ cả về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, sức khỏe và nghề nghiệp. Đồng thời tạo mọi điều kiện để thanh niên có việc làm, phát huy tài năng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên và giáo dục thể hệ trẻ đã được triển khai, đạt nhiều kết quả. Hệ thống pháp luật, công tác quản lý nhà nước về thanh niên ngày càng được hoàn thiện. Giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, lối sống cho thể hệ trẻ không ngừng được tăng cường và đổi mới. Nhờ đó trong các thời kỳ cách mạng, thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần yêu nước, hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, kế tục và phát huy truyền thống cách mạng của thể hệ đi trước. Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để thể hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao

đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách.

Thanh niên Việt Nam ngày nay có hạnh phúc được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Họ đã và đang thừa hưởng những thành quả đấu tranh do cha ông để lại. Họ đang đi theo con đường mà dân tộc, Đảng, Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Họ cũng đang tiếp tục thực hiện những quan điểm định hướng cho việc giáo dục đào tạo thanh niên của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng trở thành những chủ nhân tốt của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Nhìn chung, thế hệ trẻ Việt Nam được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục ngày một tốt hơn; phần lớn thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm; có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, thanh niên ngày nay đã phát huy truyền thống, hăng hái, sôi nổi, đi đầu trong các phong trào thi đua sôi nổi, như các phong trào: “thanh niên lập nghiệp”, “tuổi trẻ giữ nước”, “thanh niên tình nguyện”..., góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Thế hệ thanh niên ngày nay đã kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang xuất hiện những nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà hoạt động nghệ thuật có đức, có tài trong độ tuổi thanh niên. Nét nổi bật của thanh niên nước ta là ý chí vươn lên, tinh

thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, ham mê nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ để thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tuyệt đại bộ phận thanh niên vẫn là cánh tay đắc lực của Đoàn, cơ bản giữ vững đạo đức cách mạng, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh, biết vươn lên. Thanh niên sống có hoài bão, có lý tưởng, có niềm tin ở tương lai tươi sáng của dân tộc. Họ dám đấu tranh để bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự công bằng, lên án cái xấu, cái ác như tham nhũng, lãng phí... Những tấm gương cao đẹp hy sinh thân mình vì hạnh phúc của nhân dân luôn được tuổi trẻ ngưỡng mộ, học tập và làm theo. Điều đó cho thấy, thanh niên nước ta ngày nay vẫn ý thức rõ trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, mong muốn được đóng góp vào công việc xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mong ước.

Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường, những thách thức của hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt những âm mưu thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch đang tác động mạnh mẽ đến thanh niên, khiến cho không ít người chạy theo lối sống thực dụng, sa ngã, xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc; có thái độ thờ ơ, bàng quan trước các sự kiện kinh tế, chính trị của đất nước, không muốn tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội, không muốn phấn đấu vào Đoàn, vào Đảng. Một số thanh niên phạm vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Nhiều vụ án được khám phá trong thời gian gần đây cho thấy tỷ lệ phạm tội trong thanh niên có chiều hướng gia tăng. Điều nguy hiểm hiện nay là đã xuất hiện một bộ phận thanh niên tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo lợi ích vật chất, coi trọng đồng tiền; tỏ ra lười học tập và rèn luyện, không có động cơ học tập đúng đắn, thiếu sự tự giác phấn đấu rèn luyện...

Một số giải pháp tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên hiện nay

Để thực hiện lời dạy của Bác Hồ về rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay, tác giả xin đề xuất một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, quán triệt sâu sắc hơn nữa chủ trương của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”*. Tổ chức Đoàn, Hội chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Trước những diễn biến của thời đại ngày nay, cần chú trọng nội dung giáo dục thanh niên về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường giáo dục cho thanh niên nắm vững tính cách mạng, khoa học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc; về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế trong sáng của thanh niên; về thân thể, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện tốt chức năng giáo dục thanh niên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh *“phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự*

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Để tập hợp, thu hút được đông đảo thanh niên, trước hết, Đoàn phải chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, ký kết chương trình liên tịch phối hợp hoạt động với các tổ chức đoàn thể - hội nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy đảng, lãnh đạo của địa phương, đơn vị mình và của đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội đoàn cấp mình. Chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng về cơ chế, nội dung trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, hội để thực hiện tốt công tác thanh niên; đặc biệt, phải chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, đề xuất của từng đoàn viên thanh niên để khuyến khích thanh niên tự giác tham gia các hoạt động đoàn.

Ba là, tăng cường giáo dục cho thanh niên hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và những ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường; giáo dục, xây dựng tình bạn, tình yêu chân chính, trong sáng, lành mạnh; xây dựng ý thức công dân, chấp hành pháp luật, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giá trị nhân văn cao đẹp của con người Việt Nam..., làm cho thanh niên có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về những vấn đề lý luận, thực tiễn xã hội đặt ra, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Bốn là, gắn bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên với các phong trào thực tiễn. Đặc biệt là triển khai hiệu quả ba phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” cho phù hợp với đặc thù của từng nhóm thanh niên ở từng cơ quan,

đơn vị, địa phương. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền và nhất là tổ chức đoàn các cấp cần tổ chức và có cơ chế khuyến khích thanh niên tích cực hơn nữa trong việc tham gia vào các hoạt động có ích cho xã hội như: giúp đỡ người neo đơn, hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa... Tham gia những hoạt động đó sẽ cho giúp thanh niên sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn cho bản thân và có ích cho cộng đồng.

Năm là, các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn cần phát huy vai trò của thanh niên trong tự học tập, tự tu dưỡng đạo đức, lối sống, hình thành cho thanh niên nhu cầu, động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn, làm cho mỗi người có ý thức làm chủ, ham học hỏi, cầu tiến bộ, vươn lên tự khẳng định mình. Cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên phấn đấu, rèn luyện; đồng thời phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả, định hướng phấn đấu cho thanh niên. Bên cạnh đó, cần quan tâm đáp ứng những nhu cầu chính đáng của thanh niên về vật chất, tinh thần; giao nhiệm vụ phù hợp với sở trường, năng khiếu đặc điểm tâm, sinh lý của họ sẽ tạo điều kiện tốt để thanh niên rèn luyện đạo đức, lối sống.

Mỗi thanh niên cần xác định rõ trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao vươn tới cái mới, cái tiến bộ. Bản thân mỗi người tự giác rèn luyện, biết tự kiểm chế, biết vượt qua những cám dỗ và tiêu cực xã hội, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng. Thanh niên cần phải tự tin vào chính mình, giữ vững niềm tin trong cuộc sống, vào các giá trị chân, thiện, mỹ; vượt qua mọi khó khăn gian khổ như Bác Hồ đã dạy: “gian nan rèn luyện mới thành công”.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QPAN THÁNG 02/2024 CỦA THÀNH PHỐ

1. Trên lĩnh vực kinh tế

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường thành phố trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tiến hành kiểm tra, tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Phan Thiết thuộc các lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đã kiểm tra 10 cơ sở, qua đó tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm đạt tốt. Trong tháng, đã kiểm tra, kiểm soát 03 vụ, xử lý 01 vụ vi phạm; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu nộp ngân sách nhà nước lũy kế đến tháng 02/2024 là 72.000.000 đồng.

Trong tháng, lượng khách đến Phan Thiết tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng ước đạt 550.000 lượt, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, riêng khu vực Hàm Tiến - Mũi Né là 93.238 lượt, trong đó khách nước ngoài khoảng 61.730 lượt, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.

Thu ngân sách tháng 02/2024 ước đạt 75.000 triệu đồng, lũy kế ước thu 02 tháng đầu năm là 372.951 triệu đồng đạt 27,2% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng 67,6% so với cùng kỳ.

Sản lượng khai thác hải sản trong tháng ước đạt 2.800 tấn, bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng tôm giống ước đạt 20 triệu post, bằng 100% so với cùng kỳ. Chỉ đạo triển khai thực hiện cao điểm chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với EC lần thứ 5; khẩn trương rà soát, xác minh thông tin tàu cá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bán về Phan Thiết nhưng chưa làm thủ tục đăng ký lại.

2. Về đầu tư phát triển, quản lý đô thị

Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và các công trình bức xúc của thành phố năm 2024; tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh: Dự án kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm); Dự án chung cư sông Cà Ty; dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B; đường Hàm Kiệm - Tiên Thành; sân bay Phan Thiết, cầu Văn Thánh...; đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn: Nâng cấp tuyến đường Trần Quý Cáp, tuyến đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường Thủ Khoa Huân, đầu tư nâng cấp công viên Thương Chánh, công viên Đồi Dương...

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; tăng cường quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm đất công, đất dự án; trong đó chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, xử lý kiên quyết những trường hợp lấn, chiếm đất công, xây dựng trái phép, không phép trên đất lấn, chiếm và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, xử lý vệ sinh môi trường trên địa bàn; tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “*Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng*” và tiếp tục thực hiện chủ đề “*Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp*”.

3. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) vui tươi, tiết kiệm, phấn khởi.

Triển khai Công điện số 11/CD-TTg, ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.

Đây mạnh phong trào thi đua chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam; 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.

Công tác chính sách xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Nhân dịp năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024, thành phố Phan Thiết đã chi tiền quà Tết của Chủ tịch nước cho 2.741 đối tượng chính sách với số tiền 829.500.000 đồng; tiền quà Tết của tỉnh cho 11.676 đối tượng chính sách và đối tượng bảo hiểm xã hội với số tiền 21.604.800.000 đồng; chi 80 triệu đồng tiền quà của tỉnh đi thăm 40 gia đình chính sách tiêu biểu. Đã chi trả trợ cấp thường xuyên tháng 01 và 02/2024 cho 2.740 đối tượng chính sách với số tiền 4.617.840.960 đồng; thành phố đi thăm, tặng quà 35 gia đình chính sách tiêu biểu với số tiền 28.000.000 đồng; chi tiền quà Tết của thành phố cho 1.731 đối tượng là thương bệnh binh 81% trở lên và gia đình Liệt sĩ, với số tiền 865.500.000 đồng. Tổ chức đoàn đi thăm chúc thọ, mừng thọ cho 11 người tròn 100 tuổi và 115 người tròn 90 tuổi, với số tiền 88.200.000 đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng 50 suất quà cho các gia đình quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa và các chủ phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, với số tiền 35.000.000 đồng; thăm và tặng quà 02 hộ gia đình trong vụ cháy ở Phong Năm.

4. Về quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền

4.1. Về quốc phòng - an ninh

Tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2024 đảm bảo và giao đủ chỉ tiêu trên giao. Tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010, Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ. Chỉ đạo chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn theo Nghị định 03 của Chính phủ; chủ động phối hợp xử lý các cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện bay siêu nhẹ, phương tiện bay không người lái. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Trong tháng, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 19 vụ, so với tháng trước giảm 12 vụ (19/27), trong đó tội phạm rất nghiêm trọng xảy ra 03 vụ; đã điều tra làm rõ 19/19 vụ (*đạt tỷ lệ 100%*), làm rõ 03/03 vụ án rất nghiêm trọng (*đạt tỷ lệ 100%*), bắt 46 đối tượng, thu giữ, thu hồi tài sản khoảng 103 triệu đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 13 vụ, làm 01 người chết, 20 người bị thương, so với tháng trước tăng 04 vụ (13/09), không tăng không giảm về số người chết (01/01), tăng 07 người bị thương (18/11); xử phạt 683 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền trên 1,3 tỷ đồng, tạm giữ 251 phương tiện các loại, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 148 trường hợp. Xảy ra 02 vụ cháy, nổ, so với tháng trước không tăng không giảm về số vụ (02/02), giảm 03 người bị thương. Xảy ra 01 vụ chết người do đuối nước. Công an thành phố bắt 05 vụ/19 đối tượng đánh bạc, thu giữ 7,6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật các loại. Bắt 02 vụ/03 đối tượng

chứa mại dâm. Bắt 04 vụ/04 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 22,8 gram ma túy tổng hợp. Phát hiện 02 vụ/02 cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tạm giữ hơn 2.400 mỹ phẩm các loại có nguồn gốc nước ngoài; 01 vụ/02 đối tượng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả (số tiền 231,2 triệu đồng); 01 vụ/01 đối tượng vận chuyển 4.200 bao thuốc lá nhập lậu.

III- HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chi hội Phụ nữ Long Sơn thuộc Hội LHPN phường Mũi Né thi đua thực hiện tốt các phong trào Phụ nữ tại địa bàn dân cư

Khu phố Long Sơn nằm giữa trung tâm của khu du lịch nổi tiếng Hòn Rơm - Mũi Né, cách trung tâm phường khoảng 07 km, có 421 hộ gia đình, 283 phụ nữ, trong đó Hội viên mà Chi hội Phụ nữ đang quản lý có 131 chị. Đời sống của chị em hội viên phụ nữ nơi đây chủ yếu là kinh tế biển như làm lưới, buôn bán nhỏ ở các điểm du lịch và làm thuê ở các Resot, khu du lịch.

Chị Nguyễn Thị Sanh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Long sơn chia sẻ: *Có thể nói sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, chi hội không thể duy trì sinh hoạt, chị em bị mất việc làm, cuộc sống gia đình khó khăn vì thế chị em không mặn mà việc tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ. Dẫn đến việc chi hội hoạt động cầm chừng, không phát triển được hội viên, số lượng hội viên tham gia sinh hoạt giảm.*

Trước những khó khăn đó, được quan tâm lãnh đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mũi Né, Chi bộ khu phố Long Sơn và sự đồng hành hỗ trợ của Ban Điều hành khu phố, Chi hội phụ nữ khu phố Long Sơn đã chủ động, tích cực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với những việc làm cụ thể, thiết

thực đề thu hút phụ nữ, hội viên tham gia vào hoạt động của Hội như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập như góp vốn xoay vòng có 24 chị, mỗi tháng các chị đóng 01 triệu đồng và hỗ trợ cho các thành viên vay hàng tháng, mỗi chị được vay 08 triệu đồng, hàng tháng đều giúp cho 03 chị được vay với số tiền 24 triệu để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Chi hội còn có nguồn vốn vay NHCS do Hội LHPN phường hỗ trợ để hội viên vay đầu tư phát triển, tính đến cuối tháng 10/2023 tổng dư nợ đạt 1,316 tỷ đồng, giúp cho 45 thành viên vay để cho hội viên phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu chính đáng. Chi hội giới thiệu cho 25 chị có việc làm tại các khu du lịch trên địa bàn với mức thu nhập ổn định từ 06-07 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt công tác vận động và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, ngoài tăng cường các hoạt động tuyên truyền, Chi hội còn vận động hội viên, phụ nữ hưởng ứng, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “*Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới*”, Cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*”; tích cực hưởng ứng các chương trình của Hội, Cấp ủy, Chính quyền các cấp phát động như Chương trình “*Mẹ đỡ đầu*”, “*Triệu phần quà san sẻ yêu thương*”, tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Trong năm qua, Chi hội đã tổ chức được 12 buổi sinh hoạt, thu hút 205 chị hội viên phụ nữ tham gia thông qua các đợt sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phong trào thi đua, Cuộc vận động, các chương trình của Hội gắn với học tập và làm theo Bác. *Khi mà đời sống kinh tế ổn định, đời sống tinh thần được nâng lên thì các chị em sẽ tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động phong trào do khu phố và Chi hội Phụ nữ phát động, Chị Sanh cho biết thêm.*

Theo chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường về thực hiện chủ đề năm 2023 do Trung ương Hội phát động là “*Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở; thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2023*”, Chi hội đã thành lập nhóm Zalo gồm có 20 thành viên là những hội viên nòng cốt, tích cực đi đầu trong tham gia hoạt động Hội; cấp phát 200 tờ rơi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; thông qua các đợt sinh hoạt 8/3, 20/10 chi hội tổ chức sinh hoạt gắn với tìm hiểu, học tập Nghị quyết bằng cách bốc thăm, trả lời câu hỏi, tổ chức các trò chơi dân gian, đố vui có thưởng để tạo không khí vui tươi, sôi nổi ...qua đó đã tặng hơn 100 phần quà trị giá gần 5 triệu đồng.

Ngoài ra, để tạo hình ảnh sinh động, thống nhất trong Chi hội, các chị trong Ban Chi hội đã vận động 100 áo đồng phục có logo Hội trị giá 10 triệu đồng để tặng cho hội viên khi tham gia sinh hoạt Hội, với mục đích tạo sự gần gũi, nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể chi hội và vực dậy phong trào tại địa phương. Chi hội đã vận động hội viên tự trang bị áo dài và được các chị em tích cực hưởng ứng tham gia, đến nay đã có hơn 40 chị trang bị bộ áo dài với số tiền 8 triệu đồng để nâng cao hình ảnh Hội trong các dịp sinh hoạt, kỷ niệm của Hội và địa phương tổ chức và thường xuyên hưởng ứng “*Tuần lễ áo dài*” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn của dân tộc và trách nhiệm của công dân trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Thực hiện việc rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại và hưởng ứng phong trào Dân vũ do Trung ương Hội phát động, Chi hội đã thành lập 01 CLB Dân vũ có 10 thành viên. Các chị đã tự tổ chức tập luyện, biên đạo và có một bài dự thi gửi về Hội LHPN thành phố Phan Thiết. Đến nay, CLB Dân vũ duy trì tập luyện thường xuyên và mở rộng, thu hút nhiều hội viên tham gia mỗi tối tại trụ sở khu phố, có 60 chị thường xuyên tham gia nhằm nâng cao sức khoẻ và tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

Chi hội cũng luôn duy trì Câu lạc bộ “5 không 3 sạch” có 25 thành viên, trong năm qua đã cùng với các đoàn thể khu phố tham gia 6 buổi ra quân làm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, vệ sinh môi trường biển với 82 lượt chị tham gia; tại các buổi sinh hoạt vận động, tuyên truyền các chị em hạn chế rác thải nhựa, không sử dụng các loại ly, chai nhựa tại các buổi sinh hoạt của chi hội. Đồng thời, để duy trì hoạt động của chi hội, Hội đã vận động được 108 chị hội viên tham gia đóng quỹ, với số tiền thu được 5,1 triệu đồng, nộp Hội phí về Hội cấp trên đạt 100% (1.700.000đ), số tiền còn lại đảm bảo nguồn quỹ để lại chi hội hoạt động.

Qua nhiều hoạt động đa dạng, với hình thức phong phú đã được triển khai và mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ, cùng với đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, thường xuyên gặp gỡ hội viên phụ nữ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm, vận động chị em tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, hội họp khu phố để kịp thời nắm bắt chủ trương, tình hình kinh tế, xã hội của địa phương, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát động hội viên phụ nữ trồng cây xanh tại nhà, góp phần xây dựng khu phố, phường văn minh, xanh, sạch đẹp. Trong năm qua Chi hội đã phát

triển 100 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có 131 hội viên/283 phụ nữ chung, đạt 46,2%, tăng 100 hội viên so với năm 2022.

Với sự đoàn kết, nhất trí cao, Chi hội phụ nữ Long Sơn đã triển khai thực hiện có kết quả những nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và được các cấp khen thưởng như. Năm 2021 được UBND phường Mũi Né tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào phụ nữ và năm 2023 được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào phụ nữ....

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ

1. Phan Thiết nô nức trong ngày Hội Tòng quân

Sáng ngày 27/2, tại Công viên Bắc Xuân An thuộc khu phố 2 phường Xuân An, TP Phan Thiết long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024, tiễn 202 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự và Công an Nhân dân. Tham dự buổi lễ có: ông Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; Ông Phạm Văn Nam - ủy viên BTV tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Phan Thiết; ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Chủ tịch UBND kiêm chủ tịch HĐND TP Phan Thiết; đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các đơn vị nhận quân và 202 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an Nhân dân cùng đông đảo người thân, bè bạn và Nhân dân tham dự.

Lần giao quân năm 2024, thành phố Phan Thiết có 202 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 161 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 41 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an - trong đó có 02 nữ. Đối với 161 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, Phan Thiết có 02 đảng viên, 1 nữ, 30 công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Số tân binh này sẽ được giao cho các đơn vị nhận quân, gồm: Lữ đoàn 101 Quân chủng Hải quân 70

công dân, Binh Chung đặc công 30 công dân, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 30 công dân, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 30 công dân, Trường Quân sự quân khu 7 - 01 công dân và Công an tỉnh 41 công dân. Điều đáng nói, trong số 202 công dân Phan Thiết nhập ngũ đợt này, bên cạnh 02 đảng viên, 02 công dân nữ và nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, địa phương có nhiều tân binh là người theo đạo.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ giao nhận quân, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, chủ tịch UBND kiêm chủ tịch HĐNVQS TP Phan Thiết biểu dương các thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ đúng thời gian quy định. Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, nhấn mạnh: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy của Người chính là tiếng gọi của Tổ quốc thôi thúc lớp lớp thế hệ thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng để bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần sẵn sàng đối với Tổ quốc của các bạn trẻ thành phố hôm nay chính là kế tục xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước và truyền thống yêu nước từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.” Đáp lại tình cảm đó, đảng viên Đoàn Văn Hiếu - thanh niên phường Xuân An tham gia nhập ngũ đại diện cho 202 công dân nhập ngũ của TP Phan Thiết hứa quyết tâm sẽ phát huy tốt truyền thống của gia đình, của quê hương Phan Thiết, Bình Thuận Anh hùng, tự giác phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”. Kết quả thành công của buổi lễ giao quân đã thêm một lần khẳng định niềm vinh dự, tự hào của mỗi tân binh và trên hết còn là niềm tin, sự gửi gắm của các đồng chí lãnh đạo thành phố và chính quyền địa phương đối với những thanh niên của thành phố Phan Thiết Anh hùng.

2. Phan Thiết: Thăm, Chúc mừng các cơ sở Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024)

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2024), các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMT thành phố Phan Thiết đã thành lập các Đoàn đến thăm các đơn vị Y tế trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, sự nỗ lực, phấn đấu vượt khó khăn của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên của các cơ sở y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và Nhân dân thời gian qua. Đồng thời, động viên và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ y, bác sĩ và mong muốn các y, bác sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc để tiếp tục gắn bó với công việc, thăm khám, điều trị, chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ và Nhân dân, tiếp tục duy trì ngày càng tốt hơn và khẳng định đây là nơi đến khám bệnh tin cậy, thân thiện, hiệu quả của Nhân dân khi đau, bệnh; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện của các đơn vị bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và hứa sẽ phát huy tốt đạo đức, trách nhiệm “Lương y như từ mẫu” của tập thể y, Bác sĩ, nhân viên; tiếp tục tận tâm trong việc chăm sóc sức khỏe người dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố cũng đã có những phần quà chúc mừng gửi đến tập thể cán bộ, nhân viên các cơ sở y tế.

3. Phan Thiết tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Sáng ngày 20/02/2024, UBND TP. Phan Thiết tổ chức hội

ng nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Nam Long- Phó Chủ tịch UBND- Chủ tịch hội đồng GDQP&AN TP. Phan Thiết chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Hội đồng GDQP&AN Phan Thiết và các phường, xã đã tổ chức 24 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và đối tượng khác với hơn 01 ngàn 700 người tham gia. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường THPT trên địa bàn đã đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng nâng lên và đạt hiệu quả- có hơn 09 ngàn 800 học sinh được học môn giáo dục quốc phòng và an ninh, đạt 100%. Ngoài ra, Ban chỉ huy quân sự Phan Thiết còn phối hợp với 2 đồn biên phòng Thanh Hải, Mũi Né và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, hộ ngư dân ven biển thực hiện tốt chủ trương của tỉnh, thành phố không vi phạm đánh bắt, khai thác hải sản vùng biển nước ngoài, nhờ vậy, trong năm 2023, Phan Thiết không có trường hợp tàu thuyền nào vi phạm chủ trương này.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 đạt hiệu quả, ông Nguyễn Nam Long- Phó Chủ tịch UBND- Chủ tịch hội đồng GDQP&AN TP. Phan Thiết đề nghị: lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã cần thường xuyên quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn liên quan đến công tác GDQP&AN một cách toàn diện, sâu rộng, thường xuyên, có nề nếp; thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch về tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động lực lượng dân quân tự vệ; Đồng thời, thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQP&AN các cấp và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên

GDQP&AN; Làm tốt công tác khảo sát và nắm chắc các đối tượng chưa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh để tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng đảm bảo chỉ tiêu, thời gian theo quy định.

Dịp này, UBND TP. Phan Thiết tặng giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP&AN năm 2023.

4. Phan Thiết: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chăm lo cho người nghèo đón Tết Nguyên Đán năm 2024

Với tinh thần truyền thống “Tương thân, tương ái”, thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công tác an sinh xã hội và chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân thành phố Phan Thiết quan tâm triển khai thực hiện, để mọi người, mọi nhà, nhất là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được đón Tết đầm ấm, đủ đầy, tạo động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trong dịp năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024, thành phố Phan Thiết đã chi tiền quà Tết của Chủ tịch nước cho 2.741 đối tượng chính sách với số tiền 829.500.000 đồng; tiền quà Tết của tỉnh cho 11.676 đối tượng chính sách và đối tượng bảo hiểm xã hội với số tiền 21.604.800.000 đồng; chi 80 triệu đồng tiền quà của tỉnh đi thăm 40 gia đình chính sách tiêu biểu. Đã chi trả trợ cấp thường xuyên tháng 01 và 02/2024 cho 2.740 đối tượng chính sách với số tiền 4.617.840.960 đồng; thành phố đi thăm, tặng quà 35 gia đình chính sách tiêu biểu với số tiền 28.000.000 đồng; chi tiền quà Tết của thành phố cho 1.731 đối tượng là

thương bệnh binh 81% trở lên và gia đình Liệt sĩ, với số tiền 865.500.000 đồng. Tổ chức đoàn đi thăm chúc thọ, mừng thọ cho 11 người tròn 100 tuổi và 115 người tròn 90 tuổi, với số tiền 88.200.000 đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng 50 suất quà cho các gia đình quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa và các chủ phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, với số tiền 35.000.000 đồng; thăm và tặng quà 02 hộ gia đình trong vụ cháy ở Phong Năm.

Trong dịp tết, Ủy ban Mặt trận thành phố và các phường, xã đã trao tặng cho 6 lượt hộ nghèo, cận nghèo 11.204 suất, với tổng trị giá tiền mặt và hàng hóa là 4.721.740.000 đồng. Bao gồm, các nguồn hỗ trợ gồm: Quỹ “ Vì người nghèo” thành phố: 778.000.000 đồng (1.167 suất); Các đơn vị doanh nghiệp và nhà hảo tâm: 3.943.740.000 đồng (10.037 suất). Cùng đó, Mặt trận thành phố phối hợp với các cơ sở tôn giáo tổ chức các phiên chợ “0 đồng” và các hoạt động trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn với tổng giá trị là 441 triệu đồng (930 suất).

Ngoài ra, các đoàn thể của thành phố cũng đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ khuyết tật, mồ côi, người yếu thế. Khi mọi người, mọi nhà đang rộn ràng chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, những lời chúc, những lời thăm hỏi, động viên ân cần, những món quà nghĩa tình trước thềm năm mới được trao tận tay các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn. Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện những giá trị cao quý của văn hoá, lịch sử và con người Việt Nam, nhất là khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ giúp

đỡ lẫn nhau. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, tương trợ nhau để làm sao gia đình nào còn khó khăn luôn được xã hội hỗ trợ, giúp đỡ, nâng đỡ và cùng chung tay xây dựng quê hương Phan Thiết ngày càng giàu đẹp hơn.

5. Thành ủy Phan Thiết tổ chức gặp mặt học sinh được kết nạp Đảng trong các trường THPT trên địa bàn Phan Thiết giai đoạn 2020 - 2023

Nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng 05/02, Thường trực Thành ủy Phan Thiết tổ chức gặp mặt các em học sinh được kết nạp đảng trong các trường THPT giai đoạn 2020 - 2023.

Tham dự buổi gặp mặt, có 39/44 học sinh đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn là học sinh trong các trường THPT tại Phan Thiết giai đoạn 2020 - 2023. Tại buổi gặp mặt, các đảng viên là học sinh nay đã trở thành sinh viên ở các trường Đại học cũng đã vui mừng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm với sự trưởng thành hơn của mình khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều em không chỉ duy trì được thành tích học tập tốt mà còn nắm giữ các vị trí quan trọng trong các tổ chức Đoàn, Hội, ở các Khoa chuyên ngành của các trường Đại học, Học Viện v.v.

Chúc mừng và tặng quà cho các đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên tham gia buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Luân - Phó bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP mong muốn các em tiếp tục phát huy thành tích đạt được, cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện; giữ vững phẩm chất của người đảng viên; qua đó có thêm nhiều đóng góp để xây dựng quê hương Phan Thiết - Bình Thuận và đất nước Việt Nam.

6. Phan Thiết gặp mặt chủ tàu tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo

Chiều ngày 01/02/2024, UBND TP. Phan Thiết tổ chức gặp mặt chủ phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2024. Tham dự buổi gặp mặt có ông Lê Văn Chơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, lãnh đạo Ban CHQS thành phố, một số phòng, ban, đơn vị liên quan và 20 chủ tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị định 30/2010 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo cấp trên, TP. Phan Thiết đã huy động được 20 tàu thuyền với hơn 200 nhân lực ở 06 phường: Phú Hải, Bình Hưng, Hưng Long, Đức Long, Đức Thắng, Phú Tài tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Ngành chức năng của Phan Thiết đã thường xuyên phối hợp rà soát, bổ sung, nắm chắc vị trí hoạt động của các phương tiện, đồng thời, kịp thời thông tin hai chiều về tình hình thời sự và việc khai thác của bà con ngư dân trên biển. Với tinh thần sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam, các phương tiện tàu thuyền không chỉ tích cực bám biển khai thác hiệu quả mà còn chủ động tham gia vào công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển và diễn tập tại địa phương. Ngoài ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để động viên tinh thần, thăm hỏi các gia đình ngư dân nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, việc tổ chức gặp mặt, chúc tết cho chủ phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam còn là dịp để ngành chức năng Phan Thiết nói riêng nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của ngư dân.

Dịp này, đại diện Đoàn Biên phòng Thanh Hải (*Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Thuận*) cũng đã thông báo, định hướng thêm về tình hình biển Đông để ngư dân kịp thời nắm bắt các thông tin cần thiết; đồng thời, tặng quà và chúc Tết các chủ phương tiện tàu thuyền nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

7. Phan Thiết bàn giao Trang thông tin điện tử cho UBND các phường, xã

Sáng ngày 06/02/2024, UBND TP. Phan Thiết phối hợp với VNPT Bình Thuận tổ chức lễ bàn giao, hướng dẫn quản trị và sử dụng Trang thông tin điện tử cho UBND 18 phường, xã trên địa bàn thành phố để cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác giữa chính quyền cơ sở với người dân.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, cho biết: Việc ứng dụng, vận hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử sẽ giúp cho các địa phương hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, góp phần nâng cao chất lượng thông tin và kịp thời tuyên truyền đến với người dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế- chính trị, văn hoá- xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương phong phú, đa dạng hơn. Đây là kênh truyền thông để cung cấp thông tin chính thống, tập trung của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; vì vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Nam Long đề nghị: Sau lễ bàn giao này, UBND các phường, xã khẩn trương thành lập Ban biên tập và Quy chế Trang thông tin điện tử, phân công công chức theo dõi lĩnh vực- tích cực tham gia viết tin, bài liên quan đăng lên Trang thông tin của địa phương mình; đồng thời, thường xuyên có kế hoạch đôn đốc, theo

đôi, kiểm tra việc cập nhật các nội dung tin, bài. Tuyệt đối không để Trang đã được đưa vào sử dụng nhưng lại không thường xuyên cập nhật các tin, bài viết có liên quan...

Cũng tại lễ bàn giao, đại diện VNPT Bình Thuận đã hướng dẫn cách đăng nhập, quản trị kỹ thuật, thay đổi kết cấu của Trang, cách đăng tin, bài và xử lý hình ảnh bằng một số phần mềm thông dụng đưa lên Trang thông tin điện tử của các phường, xã thuộc TP. Phan Thiết...

V. VĂN BẢN MỚI

1. Tăng trần giá vé máy bay nội địa

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Thông tư 34/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/3. Theo đó, Thông tư sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản. Các đường bay có khoảng cách dưới 500km có mức giá trần là 1,6 triệu đồng/vé/chiều với đường bay phát triển kinh tế-xã hội và 1,7 triệu đồng/vé/chiều với các đường bay khác.

Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50.000-250.000 đồng/vé/chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay.

Cụ thể, với đường bay từ 500km đến dưới 850km có mức giá trần là 2,25 triệu đồng/vé/chiều (giá cũ là 2,2 triệu đồng/vé/chiều); đường bay có khoảng cách từ 850 km đến dưới 1.000 km có giá vé tối đa là 2,89 triệu đồng/vé/chiều (giá cũ là 2,79 triệu đồng/vé/chiều); đường bay từ 1.000km đến dưới

1.280km có giá trần là 3,4 triệu đồng/vé/chiều (giá cũ là 3,2 triệu đồng/vé/chiều) và đường bay có khoảng cách từ 1.280 km trở lên là 4 triệu đồng/vé/chiều (giá cũ là 3,75 triệu đồng/vé/chiều).

Mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không (bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý; khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm).

2. Các cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa

Từ ngày 12/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức trao quyền quyết định chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục (trước đây là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) theo quy định tại Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT. Quy chế này được áp dụng từ năm học 2024 - 2025.

Tại Điều 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục do Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, người đứng đầu các cơ sở giáo dục thành lập.

Mỗi cơ sở giáo dục thành lập một Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

Việc lựa chọn sách giáo khoa dựa trên các nguyên tắc: Lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục.

Mỗi khối lớp lựa chọn một sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục được thực hiện ở cơ sở giáo dục. Việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, vì quyền lợi của học sinh.

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục.

3. Bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở mới ban hành tại Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2024. Quy chế này được áp dụng từ năm học 2024 - 2025.

Theo đó, điều kiện xét tốt nghiệp Trung học Cơ sở có nhiều điểm mới như: Học sinh Trung học Cơ sở nghỉ quá 45 buổi vẫn được tốt nghiệp. Trước đây, để tốt nghiệp Trung học Cơ sở, học sinh không được nghỉ học quá 45 buổi học ở năm học lớp 9 (nghỉ một lần/nhiều lần cộng lại).

Bỏ xếp loại tốt nghiệp Trung học Cơ sở. Trước đây, kết quả tốt nghiệp của học sinh được xếp loại giỏi, khá, trung bình căn cứ vào hạnh kiểm và học lực.

Tổ chức xét tốt nghiệp Trung học Cơ sở 2 lần/năm. Theo Điều 3 Thông tư 31, các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học Cơ sở được tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần trong năm có học sinh học hết lớp 9.

Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới.

Trong khi trước đây, các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học Cơ sở chỉ được xét tốt nghiệp 1 lần trong năm.

4. Quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay

Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/2/2024.

Hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay quốc tế phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Hộ chiếu hoặc giấy thông hành hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật như thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ căn cước công dân (*nếu Việt Nam và quốc gia liên quan ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau*)... (*giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định*).

Trường hợp trẻ em không có hộ chiếu riêng, họ tên, ngày, tháng, năm sinh và ảnh của trẻ em được ghi và dán vào hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ.

Hành khách từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý tương đương sau:

Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu (*có dấu kiểm chứng nhập cảnh gần nhất*) hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (*có dấu kiểm chứng nhập cảnh gần nhất*) và giấy tờ liên quan cư trú tại Việt Nam (*thị thực, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ đi lại doanh nhân APEC*) trừ trường hợp được miễn thị thực; chứng minh thư ngoại giao do Bộ Ngoại giao cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế; giấy phép lái xe ô tô, mô tô; thẻ kiểm soát an ninh

cảng hàng không, sân bay loại có giá trị sử dụng dài hạn; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam; Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách (*quy định mới*).

Trường hợp hành khách mất hộ chiếu phải có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự của quốc gia hành khách mang quốc tịch hoặc công văn của Sở Ngoại vụ (*có xác nhận của cơ quan công an địa phương nơi hành khách mất hộ chiếu*) xác nhận nhân thân và việc mất hộ chiếu của hành khách, có dán ảnh, dấu giáp lai. Công hàm, công văn xác nhận có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân; giấy chứng minh, chứng nhận của công an nhân dân, quân đội nhân dân; thẻ Đại biểu Quốc hội; thẻ Đảng viên; thẻ Nhà báo; giấy phép lái xe ô tô, mô tô; thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay loại có giá trị sử dụng dài hạn; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam; Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách; giấy xác nhận nhân thân do cơ quan công an xác nhận; giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án.

Hành khách mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi đến trên 14 tuổi không quá 20 ngày có thể sử dụng các loại giấy tờ đi tàu bay như đối với hành khách chưa đủ 14 tuổi.

BAN TUYÊN GIÁO